



ประกาศคณะกรรมการศิลปศาสตร์  
เรื่อง กำหนดวิธีการประเมินสมรรถนะ (Competency) ของบุคลากรคณะกรรมการศิลปศาสตร์ทุกประเภท  
ประจำรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2567  
(วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567)

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดการประเมินสมรรถนะ (Competency) ของบุคลากรคณะกรรมการศิลปศาสตร์ทุกประเภท ประจำรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2567 (วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567) เพื่อเป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ หรือผลสำเร็จของการปฏิบัติงานตามข้อตกลง รวมถึงเป็นการประเมินศักยภาพ คุณลักษณะ ทักษะ และหรือพฤติกรรมในการทำงาน ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและเหมาะสมยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 28 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2565 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 4 /2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 จึงออกประกาศไว้ ดังนี้

1. บุคลากรประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และประธานหลักสูตรฯ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะทางการบริหาร (Managerial Competency) ในรูปแบบ 360 องศา
2. บุคลากรประเภทสายวิชาการและบุคลากรประเภทสายสนับสนุนทุกประเภท ให้ประเมินสมรรถนะหลัก (Core Competency) ในรูปแบบ 360 องศา
3. บุคลากรประเภทสายวิชาการและบุคลากรประเภทสายสนับสนุนทุกประเภท ให้ประเมินสมรรถนะเฉพาะตามสายอาชีพ (Functional Competency) ในรูปแบบของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของแต่ละประเภทบุคลากร

ในกรณีที่บุคลากรท่านใดไม่สามารถปฏิบัติตามประกาศนี้ได้เนื่องด้วยได้รับการมอบหมาย หรือถูกยืมตัวไปปฏิบัติงานอื่นในรอบปีการประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือมีภาระงานไม่เป็นไปตามประกาศนี้ สามารถแจ้งความประสงค์ขอรับการประเมินในรูปแบบอื่น และให้เป็นไปด้วยความเหมาะสมและสอดคล้องกับข้อกำหนดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งไม่ขัดกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2565 โดยดำเนินการผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นจนถึงหัวหน้าส่วนงาน และให้หัวหน้าส่วนงานมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด

ทั้งนี้ สำหรับใช้ในรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2567

ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวิชญ์ เลียงอิสสระ)  
คณบดีคณะศิลปศาสตร์